



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ถั่วเหลือง...หลังนา
2. "เฉลิมชัย" ดูปอกไม้ท่องเที่ยว อ.แมริม
3. ภาพข่าว: เกษตรกรต้นแบบ
4. เร่งพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ
5. ภาพข่าว: มอบสิทธิส.ป.ก.
6. ตั้งรทวงคืนแชมป์โลกส่งออกข้าวไทย
7. "มัญญา" หนุน "ไทย-เดนมาร์ค" ขึ้นแท่นแบรนด์แรกที่ใช้หลอดกระดาษ...
8. จ่ายเงินส่วนต่างข้าว-ข้าวโพดปี2
9. 'เฉลิมชัย' เปิดหมู่บ้านไม้ดอกเชียงใหม่
10. กรมชลฯ เร่งเครื่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่อง...
11. ตลาตรถไถเก่าแลกใหม่'ทำชะลอซื้อ' แย้มคนละครึ่งเฟส2เพิ่มอีก5-10ล.คน
12. พณ.จ่าย ประกัน! ข้าวโพด

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
มติชน (กรอบข่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
มติชน (กรอบข่าย)  
แนวหน้า  
ไทยโพสต์  
เดลินิวส์  
มติชน (กรอบข่าย)  
มติชน (กรอบข่าย)  
มติชน  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบாய)

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22959 หน้า : 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ถั่วเหลือง...หลังนา



ถั่วเหลืองพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำมาปลูกหลังจากการทำนา นอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกร ยังเป็นการปรับปรุง โครงสร้างของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และยังเป็นพืชที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร เนื่องจากแต่ละปีสามารถเพาะปลูกได้ 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ปลูก ก.ค.-ส.ค. เก็บเกี่ยว ต.ค.-พ.ย. และฤดูแล้ง ปลูก ธ.ค.-กลาง ม.ค. เก็บเกี่ยว มี.ค.-เม.ย.

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 (ถั่วเหลืองหลังนา) ของจังหวัดชัยภูมิ โดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5)** พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60, มข 85 และพันธุ์พื้นเมืองซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ราคาเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย กก.ละ 25-30 บาท ปลูกด้วยวิธีการหว่าน ใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ 20 กก.

มีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 2,827 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 90-110 วัน ให้ผลผลิตรวม 868 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต

ราคาที่เกษตรกรขายได้เมล็ดความชื้น 14.5% เฉลี่ย 19 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 3,990 บาท/ไร่/รอบ



การผลิตให้กำไร 1,163 บาท/ไร่/รอบการผลิต ด้านสถานการณ์ตลาดผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 เกษตรกร จะจำหน่ายในลักษณะ เมล็ดแห้งให้กับพ่อค้า

ที่รวบรวมในท้องที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูป ส่วนอีกร้อยละ 5 เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไป

จึงขอเชิญชวนและส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจหันมาปลูกถั่วเหลืองคุณภาพดีเนื่องจากเป็นที่ชขายสั้นปลูกเพียง 4 เดือน ต้องการน้ำน้อย ให้ผลผลิตสูง ราคาดี เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และยังมีบำรุงคุณภาพดินส่งผลให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูกต้องมีความเหมาะสมพอควร มีปริมาณน้ำเพียงพอและสามารถระบายน้ำออกได้ดี และต้องระมัดระวังเรื่องคุณภาพการเก็บเกี่ยว ต้องควบคุมคุณภาพเมล็ดในเรื่องของความชื้นสูงเพราะจะทำให้เมล็ดบวม เน่า เสียหาย เกษตรกรที่สนใจข้อมูลการผลิตการตลาดถั่วเหลืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-4446-5120 หรืออีเมล [zone5@oae.go.th](mailto:zone5@oae.go.th)



## “เฉลิมชัย” ดูดอกไม้

## ท่องเที่ยว อ.แม่วิม

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นายนาธาพัฒน์ แก้วทอง ผช. รมต.ประจำกระทรวงเกษตรฯ และคณะ เดินทาง มาพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกไม้เพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร I Love Flower Farm ต.เหมืองแก้ว อ.แม่วิม จ.เชียงใหม่ พร้อมกับเยี่ยมชมแปลงดอกไม้ในพื้นที่ 12 ไร่ ซึ่งปลูก ดอกสร้อยไข่มุกญี่ปุ่น, ฟีลิ่ง, มากาเร็ตสีม่วง, ข้าวบาร์เลย์ และคาโนลา (ผักกาดก้านขาว) โดยมีนาง เขมวรรณดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.ณิศา มุลทา เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer เจ้าของสวน I Love Flower Farm และ กลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศมาท่องเที่ยว ถ่ายภาพ บางส่วน

ถ่ายภาพไว้ติดใจ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า ได้มาดูเรื่องการส่งเสริม การท่องเที่ยว สร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกร และต้องต่อยอด โดยเพิ่มไฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง เป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจาก ผ่านวิกฤติโควิด-19 ด้วย จากนั้นจะไปแหล่งพักพิง สัตว์ ที่กรมปศุสัตว์ได้ทูลถวายไว้ในหลวง ร.10 ว่า มีปัญหาอะไรติดขัดบ้าง และวันที่ 29 พ.ย.จะไปดู ฟาร์มโคนมที่มีการผลิต การตลาดอย่างไร

ขณะที่ น.ส.ณิศา มุลทา เจ้าของสวนเปิดเผย ว่า มีสมาชิกปลูกไม้ดอก 37 ราย พื้นที่ 185 ไร่ มีเครือข่ายนอกอำเภอแม่วิม ได้แก่ อ.แม่วาง สันทราย สะเมิง และ อ.จอมทอง เปิดสวนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในปี 2562 ได้ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเข้าเที่ยวชมทางออนไลน์ โดยปี 2563 จะวางแผนร่วมกับชุมชนและเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ดำเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะทำให้ชุมชน มีรายได้และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันไม่น้อย กว่า 150 ราย.



**เกษตรกรต้นแบบ** - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกไม้เพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร I Love Flower Farm เกษตรกรต้นแบบสมาร์ตฟาร์ม ที่ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

# เร่งพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ



นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 57 ปี ที่กรมชลประทานดำเนินงานสนองพระราชดำริ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี มีความก้าวหน้าภาพรวมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 3,481 โครงการ ในจำนวนนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,206 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 6,771 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) พื้นที่รับประโยชน์ 4.9 ล้านไร่ และมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 589,000 ครัวเรือน ขยายพื้นที่ชลประทานได้ 3.41 ล้านไร่ โดยในปี 2563 แล้วเสร็จอีก 14 โครงการ สามารถกักเก็บน้ำได้ ความจุเก็บกักน้ำรวม 2.5 ล้านลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 2,700 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์รวม 8,189 ไร่ และราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 2,091 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรมชลประทาน จะยังคงเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีก 8 โครงการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 11.56 ล้านลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 23,088 ไร่ และมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 8,700 ครัวเรือน ขยายพื้นที่ชลประทานได้ 12,050 ไร่ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เดิมชื่อ อ่างเก็บน้ำยางนาดี คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2567 เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชี

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และขอนแก่น พื้นที่ได้รับประโยชน์ฤดูฝน 75,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 30,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 27 หมู่บ้านกว่า 22,000 คน ในพื้นที่ อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า และ อ.เมืองชัยภูมิ รวมทั้งมีน้ำใช้

เพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี สนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการทำประมง ช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงด้านล่างเร็วเกินไป สามารถบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุ 48 ล้านลบ.ม. คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและผลิตประปาในพื้นที่ตลอดทั้งปี สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคเกษตรกรรมในฤดูฝนกว่า 40,000 ไร่ และในฤดูแล้งอีกกว่า 8,000 ไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ 5,145 ครัวเรือน หรือประมาณ 20,580 คน

โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจ็ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุ 45.17 ล้านลบ.ม.

สร้างปิดกั้นลำเจ็ยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำชี ในท้องที่อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2567 มีพื้นที่รับประโยชน์ 30,000 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โฆง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง โดยเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความจุในการกักเก็บ 6.02 ล้านลบ.ม. ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2568 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 5,500 ไร่

“น้ำคือชีวิต” กรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อที่จะสร้างชีวิต ให้พสกนิกรของพระองค์ท่าน มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป”



**มอบสิทธิส.ป.ก.** - ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกรกรณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 300 ราย เนื้อที่ประมาณ 638 ไร่ เพื่อเกษตรกรทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วจะทำให้ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

# ตั้งธงทวงคืนแชมป์โลก ส่งออกข้าวไทย

## กระทรวงเกษตรฯ จับมือ มช. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เร่งวิจัยพัฒนา 'หอมมะลิ'

### กระทรวงเกษตรฯ จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือทีม นักวิจัยเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ตั้งธง ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก

▶▶▶ ต่อ : ข้าว - หน้า 9

## ข้าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ รับประทานอาหารกลางวันด้วยเทคโนโลยีเพื่ออนาคตสำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีและผลผลิตสูง ของทีมนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ลำไออนพลังงานต่ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี และเพื่อพัฒนาข้าวอีกหลายสายพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจ

นายประภัตรกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ และผลผลิตสูง เพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ด

พันธุ์ดีได้ใช้ปลูก ตลอดจนทวงแชมป์ผู้ส่งออกข้าวและการประกวดข้าวหอมโลกให้ได้ ดังนั้นจึงเร่งให้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และการผลิตข้าว โดยวันนี้ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหา และบูรณาการการทำงานร่วมกันในการวิจัยระหว่างกรมการข้าว และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีอยู่มาร่วมกันศึกษา พัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรชาวนาได้มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

“การร่วมมือกันในวันนี้ ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อน และขอชื่นชมทีมนักวิจัยที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงกว่า ตรงตามความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงต้องผลักดันความร่วมมือโดยนำเอางานวิจัยที่สำเร็จแล้วไปสู่ชาวนา และตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งผลิตพันธุ์ข้าวดีช่วยเหลือชาวนามากกว่า 5 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 60 ล้านไร่ทั่วประเทศ และเร่งวิจัยพันธุ์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนกว่าแชมป์ข้าวโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย” นายประภัตร กล่าว

สำหรับ ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 เป็นเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไออนพลังงานต่ำ โดยทีมนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.บุญรักษ์ พันธุ์ไชยศรี ดร.จิรณัฐ

เดชะรัง และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธิพัฒน์ วัลย์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พัฒนานวัตกรรมเครื่องเร่งอนุภาค ลำโวลไออน 3 สายพันธุ์ใหม่แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศ และเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่ใช้เวลาในการคิดค้นและพัฒนา กว่า 10 ปี

เทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์ คือ 1) ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1) มีความหอมมากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 2) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง (ศฟ 10-5 หรือ MSY-4): เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแป้งและการแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน และ 3) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ศฟ 10-7 หรือ OSSY-23): เหมาะที่จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ เช่น หมู และไก่ หรือทำเป็นข้าวพาร์บอยล์ (parboiled rice) ซึ่งข้าว 3 สายพันธุ์ดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ของชาวนาไทยในยุค 4.0 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวตกต่ำ

## “มัญญา”หนุน “ไทย-เดนมาร์ค” ขึ้นแท่นแบรนด์แรกที่เลือกใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศ

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมการค้าสินค้าโคมนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์คระหว่าง อ.ส.ค. กับบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้

หลอดกระดาษในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้มีประสิทธิภาพ มุ่งลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมนม และเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ.2561-2573 รวมทั้งได้มีการเปิดตัวใช้หลอดกระดาษเพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก โดยนำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์นม “ไทย-เดนมาร์ค แลคโตลฟรี” นับเป็นแบรนด์แรกที่เลือกใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยคาดการณ์ว่าพร้อมออกสู่ตลาดในไตรมาสแรก ของปี พ.ศ.2564 จะช่วยลดการใช้หลอดพลาสติก 7,000,000 หลอด ลดปริมาณขยะพลาสติก 2.5 ตันต่อปี โดย

ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในอนาคต และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยต่อไป

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ได้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP พัฒนาหลอดกระดาษรวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อลดปริมาณขยะภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการ



พัฒนาหลอดกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและยกระดับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP ได้พัฒนาหลอดกระดาษเฟสท์ โดยตัวหลอดผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร ภายใต้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-EU Standard สามารถย่อยสลายได้ภายใน 90 วัน ใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทำให้หลอดโค้งงอมีปลายตัดสะดวกสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย มีความแข็งแรงสามารถเจาะกล่องนมได้และใช้ดื่มนมได้จนหมดกล่อง



## จ่ายเงินส่วนต่างข้าว-ข้าวโพดปี2

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์คิกออฟ จ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี2 มอบเกษตรฯ 4 ราย และโจมตีินให้แก่เกษตรกร 10 ราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนางสิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และคณะเข้าร่วมด้วย

นายจรินทร์ กล่าวว่า ประกันรายได้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดและยางพารา นโยบายประกันรายได้เกษตรกร เป็นนโยบายของรัฐบาล ได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ปีเต็ม ปีนี้เข้าสู่วินัยที่ 2 โดยเกษตรกรได้รับหลักประกัน คือเมื่อน้ำหนักพืชเกษตรตกต่ำ ก็ยังมีรายได้ที่รัฐบาลประกันให้และมีมาถึงจุดที่รัฐบาลได้ประกันรายได้เกษตรกร 5 ตัว คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพด ขณะนี้กำลังเข้าสู่ปีที่ 2 และกำลังเริ่มต้นคิกออฟ เริ่มนับหนึ่งที่จะพิจารณาจ่ายเงินส่วนต่าง

สำหรับปีนี้ข้าวเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พ.ย. จะจ่ายทุกสัปดาห์ และเริ่มจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาเก็บเกี่ยวที่ไปแจ้ง สำหรับข้าวโพดประกันรายได้ กก. ละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พ.ย. งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน ส่วนยางพารา ยางแผ่นชั้น 3 กก. ละ 60 บาท น้ำยางชั้น กก. ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก. ละ 23 บาท ด้านมันสำปะหลัง ประกัน กก. ละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจะจ่ายวันที่ 1 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ ด้านปาล์มน้ำมัน ประกัน กก. ละ 4 บาท แต่ขณะนี้ราคาตลาดสูง กก. ละ 6-7 บาท จากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วยเหลือทำให้ปาล์มราคาดีขึ้น

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันนี้นำสมาชิกรวมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ในรัฐบาลชวน 2 (ชวน หลีกภัย) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งานคือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรก็ตามเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ใช้บุคคลค้ำประกันนั้น ก่อนหน้านี้อาจกู้เงินกู้ไม่ได้ ไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ เนื่องจากคิดดอกเบี้ยสูง

“วันนี้เข้ามาแก้กฎหมายจบแล้วมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกัน และเป็นหนี้สินส่วนใหญ่ โดยเป็นรายย่อยทั่วประเทศกว่า 4 แสนราย ทั้งนี้เข้าไปช่วยเหลือได้แล้ว 1.65 แสนราย โดยเกษตรกรที่กำลังจะถูกดำเนินคดี เพราะไปเป็นหนี้สถาบันการเงิน หรือหนี้กองทุนอื่นมาเป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ แทนทางกองทุนฟื้นฟูฯ ก็จะไม่ฟ้องดำเนินคดี จนกว่าจะผ่อนชำระหมด และไม่ยึดที่ดินมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ แต่ให้ผ่อนชำระกองทุนฟื้นฟูฯ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 1% เมื่อผ่อนหมดแล้วกองทุนฟื้นฟูฯ จะคืนเงินให้ และวันนี้มีมอบเงินคืนคืนให้ทั้งหมด 10 ราย เฉพาะ จ.แพร่ แต่ที่มาช่วยจัดการเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด 242 ราย และจะซื้อหนี้อีก 2,582 ราย รวมแล้วมาช่วยจัดการปัญหาหนี้ และให้ผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูฯ ทั้งหมดเกือบ 3,000 ราย” นายจรินทร์ กล่าว

## 'เฉลิมชัย'เปิดหมู่บ้านไม้ดอกเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (I Love Flower Farm) พร้อมพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ นำโดย น.ส.ณวิสาร มุลทา เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) ที่ได้ทำการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นแปลงดอกไม้ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งยังทำการบริหารจัดการแปลงดอกไม้เพื่อการค้าส่ง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมสร้างอาชีพและรายได้ และประสบผลสำเร็จทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ราย

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตรวมถึงการหาช่องทางการตลาดโดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้อาชีพเกษตรกรกรมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าที่สำคัญมีพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 1,061 ไร่เกษตรกร 304 รายทั้งในพื้นที่ตำบลโป่งแยงและตำบลเหมืองแก้ว เช่น กุหลาบ มากาเร็ต พีค็อก เบญจมาศ โดยการผลิตส่วนใหญ่เป็นการตัดดอกเพื่อจำหน่ายและในปี 2562 ที่ผ่านมา เริ่มมีการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม



# กรมชลฯ เร่งเครื่อง

## โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แองผลก้าวหน้างานต้นน้ำ – ปลายน้ำ

กรมชลประทานแจ่งผลงานก้าวหน้าล่าสุด โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นน้ำเปิดงาน อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ตัดยอดน้ำจากเขาตะนาวศรี เพื่อกักเก็บน้ำ 13 ล้านคิว กลางน้ำขุดลอก คลองเดิมและสร้างคลองเลี้ยงเมืองสายใหม่ ปลายน้ำสร้าง ปตร. ปลายคลองบางสะพานหวังลดปัญหาท่วมซ้ำซากในพื้นที่ชุมชน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มแหล่งเก็บน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานมากกว่าหมื่นไร่

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้ดำเนินการต่อเนื่องเสร็จสิ้นไปกว่าร้อยละ 50 โดยพื้นที่ต้นน้ำบริเวณเชิงเขาตะนาวศรี ได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย และอ่างเก็บน้ำวัง

น้ำเขียว รวมทั้งปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง เป็นอ่างฯ ขนาดเล็ก ความจุกักเก็บรวมกันไม่ถึง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.)

ล่าสุดกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณตำบลทองมวงคล เพื่อตัดยอดน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเติม ความจุเก็บกักประมาณ 13.29 ล้าน ลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จ ราษฎรหมู่ที่ 4, 5, 6 และ 10 ของตำบลทองมวงคลจะได้รับประโยชน์ มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ 481 ครัวเรือน มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มอีกประมาณ 6,850 ไร่ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี (พ.ศ. 2562-2567) ผลงานสะสมทั้งโครงการคืบหน้าไปแล้วประมาณ ร้อยละ 26 และในปี 2565 กรมชลประทาน จะดำเนินการเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17.46 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี

“ด้านการจัดการพื้นที่กลางน้ำ ประกอบด้วยงานขุดลอกขยายคลองบางสะพานและสาขา



ความยาวคลองรวม 19 กิโลเมตร มีลักษณะคดเคี้ยวไหลผ่านตัวเมืองบางสะพาน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ชุมชนหลายแห่ง เมื่อเวลาน้ำหลาก จึงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน มูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งนับหลายร้อยล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17.2 ถึง กิโลเมตรที่ 19



นายสิัญญา แสงพุ่มพงษ์

ด้านการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน บริเวณตำบลพงศ์ประศาสตร์ ที่เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี 2563 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองบางสะพาน





ในอัตรา 520 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะนี้ผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 75 อย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้เปิดใช้งานคลองผันน้ำเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการระบายน้ำหลากที่ไหลบ่ามาจากด้านบน ทำให้ไม่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักดังกล่าว”

“ทั้งนี้ เมื่องานบริเวณกลางน้ำดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ อ.บางสะพาน ในอัตรารวม 1,025 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งมากกว่าอัตรารับน้ำของคลองเดิมเกินกว่าเท่าตัว ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 4,894 ไร่ สามารถลดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ประมาณ 1,640 ครัวเรือน อีกทั้งลดระยะเวลาการเกิดอุทกภัย รวมถึงช่วยลดปัญหาการติดขัดของเส้นทางสัญจรลงสู่ภาคใต้ (ถนนเพชรเกษม) และเส้นทางรถไฟให้นักเดินทาง” นายสัญญา กล่าวสำหรับทางด้านปลายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้าง

ประตูระบายน้ำ (ปตร.) ปลายคลองบางสะพานตั้งอยู่ที่ ต.แม่รำพึง ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำทั้งการกักเก็บน้ำไม่ให้ไหลลงทะเลไปจนหมดเพื่อประชาชนสองฝั่งคลองจะมีน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในหน้าน้ำหลาก ทั้งยังช่วยป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในคลองบางสะพานด้วย ปัจจุบันมีผลงานสะสมประมาณร้อยละ 85

“โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2569 ผลสัมฤทธิ์เด่นชัดของโครงการฯ คือ ลดภัยน้ำท่วมซ้ำซากในตัวอำเภอ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ 30.75 ล้าน ลบ.ม. เปิดพื้นที่ชลประทานได้อีก 15,450 ไร่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชน อันเป็นเป้าหมายหลักของงานชลประทาน” นายสัญญา กล่าวในตอนท้าย

# ตลาดรถไถเก่าแลกใหม่ทำชะลอซื้อ แยมคนละครึ่งเฟส2เพิ่มอีก5-10ล.คน

ตลาดรถเริ่มป่วน คนชะลอซื้อออโครงการ'รถเก่าแลกรถใหม่' คลังแยม'คนละครึ่งเฟส 2'เปิดลงทะเบียนใหม่อีก 5-10 ล้านคน ส่วน'บัตรคนจน'ลุ้นได้เงินเพิ่ม 1 พันรอ ศบค.เคาะ 2 ธ.ค.นี้ เล็งยึดโครงการถึงกลางปี'64 (อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 1

### คนละครึ่ง

#### 2ธ.ค.เคาะ'คนละครึ่งเฟส2'

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายพรชัย ชูระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ว่า ขณะนี้ยังไม่อาจระบุได้ชัดเจนในเงื่อนไขของเฟส 2 ทั้งในเรื่องจำนวนเป้าหมายที่จะให้รับสิทธิคนละครึ่งว่าจะเป็จำนวนเท่าไร จำนวนเงินต่อรายและระยะเวลาใช้จ่าย รวมถึงจำนวนเงินที่จะเพิ่มไม่ตรงสวัสดิการแห่งรัฐ โดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดจะได้อัสรุปในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้

"คงยังไม่มีคำตอบว่าจะเป็โมเดลใด ต้องขอผลหารือในที่ประชุม ศบค. และเมื่อ ศบค. เคาะแล้วว่าจะเป็โมเดลใด ทั้งจำนวนจะเพิ่มเท่าไร วงเงินต่อรายเท่าไร และจำนวนได้สิทธิกี่เดือน ก็จะไปดำเนินการเรื่องงบประมาณที่ใช้กับโครงการตามมติ ศบค. แต่ที่ชัดเจนคือปีใหม่นี้ จะเห็นการต่อเนื่องของ 2 โครงการคือคนละครึ่งเฟส 2 และเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่ากรลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ต้องทำให้เสร็จในเดือนธันวาคมเพื่อใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เช่นเดียวกับการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่วนของขวัญปีใหม่แต่ละหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง กำลังจัดเตรียมและนำเสนอกระทรวงรวมเป็แพคเกจของกระทรวงต่อไป" นายพรชัยกล่าว

นายพรชัยกล่าวต่อว่า ในส่วนโครงการช้อปดีมีคืน เมื่อสิ้นสุดปลายเดือนธันวาคม อาจต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะชะลอไว้ก่อน เพราะเป็นเรื่องของปีงบประมาณและเกี่ยวข้องกับการ

ลดหย่อนภาษี

#### คลังแจงข้อท้วงติง'ไม่ทั่วถึง'

นายพรชัยกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ให้ความเห็นต่อโครงการคนละครึ่งว่าเป็นโครงการที่ดี ที่มีการออกแบบมาให้ผู้ได้รับประโยชน์เป็ร้านค้าขนาดเล็ก และให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายสอยมากขึ้น แต่ข้อจำกัดของโครงการ คือ ประชาชนลงทะเบียนไม่ทัน และผู้ที่ไม่ม่สมารถโทรไม่สามารรถเข้าถึงโครงการได้ ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยไตรมาส 4/2563 ได้ทำ 3 โครงการคู่ขนาน ได้แก่ 1.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ยากจน และเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ประมาณ 14 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินค้ำช้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน ต่อเนื่อง 3 เดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ เนื่องจากเงินประมาณสี่ระบบเศรษฐกิจ 21,000 ล้านบาท

นายพรชัยกล่าวว่า โครงการที่ 2 คือ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ระบบการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และ "ถุงเงิน" ที่มีการยืนยันตัวตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ให้ม่ันใจว่าไม่มีผู้อื่นมาใช้สิทธิแทน และมีการใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มีเป้าหมาย 10 ล้านคน คนละ 3,000 บาท ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกระดับจนถึงระดับฐานราก ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ Digital Society ไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงินสด ทำให้การดำเนินโครงการโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และโครงการที่ 3 คือ โครงการช้อปดีมีคืน สำหรับผู้มีรายได้ ที่จะช่วยลดหย่อนภาษี

#### แยมคนละครึ่งเฟส2เพิ่ม10ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โมเดลคนละครึ่งเฟส 2 ที่กำลังพิจารณานั้นมีหลายแนวทาง ทั้งการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธินั้น จะต่ออัตโนมัติที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วประมาณ 10 ล้านคน และเพิ่มใหม่อีก 5-10 ล้านคน รวมเป็ 15-20 ล้านคน หรือเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด 15 ล้านคน เพื่อให้ทุกคนได้สิทธิ ขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแนวคิดจะเพิ่มอีก 500-1,000 บาท พร้อมกับแนวคิดว่าจะต่อเวลาโครงการในปี 2564 จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย โดยต่อเวลาได้สิทธิครั้งละ 3 เดือน ต่อเนื่องถึงกลางปี 2564 เพื่อไม่กระทบต่องบประมาณ และในปี 2564 จะเพิ่มมาตรการในเรื่องการพุงธุรกิจรายเล็กมากๆ ที่กำลังประสบปัญหาหนักในปี 2563

#### สอท.รอรัฐเคาะรถเก่าแลกใหม่

นายสุรพงษ์ โพลีสุพัฒน์พงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงโครงการรถเก่าแลกใหม่ของรัฐบาลว่า เงื่อนไขที่ระบุเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าเป็นราคารถ หรือการคำนวณค่าใช้จ่ายในการช้อรถใหม่ไปหักภาษีเงินได้ ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน ขณะนี้ ส.อ.ท. กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหารือถึงการกำหนดเงื่อนไขชั่วคราวกันอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บทสรุปเรื่องนี้ต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลต่อไป ว่ากรอบราคาและส่วนลดภาษีที่ประชาชนจะได้รับจะเป็จำนวนเท่าไร

นายสุรพงษ์กล่าวว่า โครงการรถเก่าแลกใหม่ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้เกิดการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทที่ผลิตรถยนต์อีวีอยู่เพียง 1-2% เท่านั้น ถือว่าน้อยมาก โครงการดังกล่าวนี้จึงถือเป็นโครงการระยะกลางที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์อีวีให้ม่มากขึ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการผลิตรถยนต์อีวีและชิ้นส่วนยานยนต์ แล้วเสร็จออกสู่ตลาดประมาณ 4-5 ปี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นรับแลกรถใหม่ 1 แสนคัน พร้อมทั้งได้ส่วนลดภาษีสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท แต่ปัจจุบันมีรถเก่า

เฉพาะรถที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 3 ล้านคัน จึงอยากให้รัฐบาลมีการพิจารณาเงื่อนไขใหม่อีกครั้ง โดยอยากเสนอแนะเรื่องการนำรถเก่ามาแลกรถใหม่นั้น ไม่ควรจำกัดว่าเป็นรถประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยแลกรถได้ทั้งรถทั่วไป อีโคคาร์ รถไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า หรือรถกระบะ แต่ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตและประกอบจากประเทศไทยเท่านั้น เพราะจะเป็นการช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่มีห่วงโซ่ ชีพพลหลายแขนงทั้งระบบให้อยู่ได้

“จากจำนวนรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สูงมากเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การกำหนดราคาขายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลต้องคำนึง เพราะคนที่ต้องการแลกรถส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ปานกลาง หากมีการกำหนดราคาสูงเกินไปอาจทำให้ประชาชนไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ หรือซื้อรถอีวีไปใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคารถยนต์อีวีไม่เกิน 8 แสนบาท ก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนอยากจับจองรถอีวีมากขึ้นอีกด้วย โจทย์ของรัฐบาลคือต้องกลับไปคิดว่าทำอะไรให้ฐานส่วนใหญ่สามารถเป็นเจ้าของรถอีวีได้แบบไม่กระทบค่าใช้จ่ายปัจจุบันมากเกินไป” นายสุรพงษ์กล่าว

## ตลาดซื้อ-ขายรถเริ่มป่วน

ขณะที่นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ ว่า รถเก่าแลกรถใหม่ ทำเหตุ มองว่าเป็นดำริที่ไร้ความคิด ปกติตลาดรถยนต์ก็กำลังค่อยๆฟื้นตัวเดือนต่อเดือนแล้ว เพราะยอดขายรถในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 ตกลงจากยอดของช่วงเดียวกันของปีก่อนแค่ประมาณ 4% และ 1.4% ตามลำดับ แต่พอมีข่าวเรื่องโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่” ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีรายละเอียดเป็นขั้นเป็นอันออกมาคนที่กำลังสนใจจะซื้อรถตอนนี้จึงหยุดชะงักการซื้อรถยนต์ใหม่ทันที

นายขวัญชัยระบุว่า จากโครงการดังกล่าวจับใจความได้ว่าให้คนมีรถใช้แล้ว อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำรถมาส่งให้รัฐบาล แล้วรับคูปองมูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท ไปซื้อรถใหม่ และสามารถนำไปเสริมไปเป็นส่วนลดภาษีรายได้ช่วงปลายปี 2563 ได้อีกด้วย ดังนั้น ประชาชนจำนวนหนึ่งเลยชะลอการซื้อรถช่วงนี้ออกไปก่อน เพื่อรอโครงการนี้เป็นจริง แต่ข้อเท็จจริงแล้ว ตามที่ได้สัมภาษณ์จากภาครัฐ คือ ไม่ได้ให้เงิน 1 แสนบาท โดยตรงกับคนที่นำรถเก่า 15 ปีขึ้นไป มาแลกรถใหม่ แต่จะให้คูปอง

ไปซื้อรถใหม่ มูลค่า 3% ของราคาการที่ซื้อขาย จึงทำให้เกิดความสับสน เพราะถ้าคนอยากซื้อรถราคา 5 แสนบาท จะได้คูปอง ตอบแทนประมาณ 15,000 บาท ไม่ใช่ 1 แสนบาท ตามที่คิดและเข้าใจ และถ้าคิดในมุมกลับ สำหรับใครที่อยากได้คูปอง 1 แสนบาท ก็จะต้องซื้อรถใหม่ที่ราคาอยู่ประมาณ 3.3 ล้านบาท เลยทีเดียว

“จุดต่างของเรื่องนี้อยู่ที่จะทำให้คนส่วนหนึ่งที่กำลังมีความต้องการอยากจะได้รถใหม่ ในเทศกาลซื้อรถช่วงนี้ แต่เข้าใจไม่ถูกต้อง ชะลอการซื้อออกไปก่อน ซึ่งจะมีผลทำให้ยอดขายรถที่กำลังดีขึ้นเกิดอาการชะงักงันขึ้นอีกรอบ ผู้ใหญ่ๆ กันแล้วทั้งนั้น อย่าทำอะไรโดยไม่คิดให้ถี่ถ้วน แล้วเกิดผลเสียตามหลัง อย่าเด็กมัน” นายขวัญชัยระบุ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า สำหรับวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อรถใหม่ไปหักภาษีเงินได้นั้น ไม่สามารถนำ 3% จากภาษีมารคำนวณได้ เนื่องจากจะมีมูลค่าที่สูงเกินไป ทั้งนี้จึงต้องรอดูการกำหนดราคาซื้อขายรถยนต์เบื้องต้นจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง เนื่องจากมีสูตรเฉพาะในการคำนวณเตรียมไว้อยู่แล้ว

## หยุดยาว-หนาวบิลด์อารมณ์เที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ช่วงโค้งสุดท้ายปี 2563 โดยเฉพาะเดือนธันวาคม ททท. จะมุ่งเน้นใช้เครื่องมือในการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศที่มีอยู่ให้เห็นผลมากขึ้น ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการกำลังใจ โดยเตรียมปรับเงื่อนไขให้จูงใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้งานได้ครบตามที่ตั้งเป้าหมายจำนวน 5 ล้านนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เดือนธันวาคมมีปัจจัยสนับสนุนการเดินทางมากขึ้น ตั้งแต่วันหยุดยาวระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม อากาศเริ่มหนาวแล้วในหลายพื้นที่และฝนหยุดตกแล้ว จึงเชื่อว่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้คนออกเดินทางไปเที่ยว เพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นในหลายจังหวัดได้

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับค่อนข้างดี เพราะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในช่วงที่ไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่าเดิม ซึ่งปี 2564 เชื่อว่ารัฐบาลอาจมีโครงการในลักษณะนี้ออกมาต่อในช่วงตรุษจีนหรือสงกรานต์เพิ่มเติมอีก

## มั่นใจ'เที่ยวด้วยกัน'เต็ม5ล้านห้อง

“ต่อจากนี้ ททท.เน้นกระตุ้นเที่ยวในประเทศ

เป็นหลัก เพราะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังกระตุ้นให้กลับมาเดินทางท่องเที่ยวได้ค่อนข้างลำบาก คงต้องใช้เราเที่ยวด้วยกันเป็นเครื่องมือหลัก ในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนเริ่มเข้าใจการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป็ดแดงที่กำหนดให้ใช้จ่ายผ่านช่องทางนี้ เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมากขึ้น ปัจจุบันมียอดเข้าพักจากเป็ด 5 ล้านห้องพัก เหลือ 1.2 ล้านห้องพักแล้ว เชื่อว่าเมื่อสิ้นสัปดาห์ใช้มาตรการในวันที่ 31 มกราคม 2564 จำนวนการใช้สิทธิน่าจะเต็ม 5 ล้านห้องพัก” นายยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ททท.ยังเดินทางหารือร่วมกับประเทศที่มีความปลอดภัยสูง หรือไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ไม่ต่ำกว่า 150 วันอย่างต่อเนื่อง แต่ยอมรับว่าการเปิดประเทศรับต่างชาติ ยังมีข้อจำกัดหลายเรื่อง เพราะมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ที่หลายประเทศเริ่มกลับมาเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้น รวมถึงรัฐบาลให้ความสำคัญกับความรู้สึก และความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเป็นหลัก

## ททท.เตรียมแพคเกจจูงใจ

“หากยังไม่ฟื้นตัวขึ้นด้านโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาได้อย่างแท้จริง ภาคการท่องเที่ยวต้องหันมาเน้นกระตุ้นการเที่ยวในประเทศเป็นหลักก่อน โดย ททท.ได้เตรียมประกาศให้ปี 2564-65 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวเพื่อปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวในประเทศให้สูงขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ระดับ 35% และการท่องเที่ยวต่างชาติ 65% และกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น” นายยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับปี 2564 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติในหลายประเทศต้องการเดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้น เพราะอัดอั้นจากช่วงล็อกดาวน์ และการปิดน่านฟ้า แต่ยังไม่สามารถเปิดรับต่างชาติในปริมาณมากเหมือนที่ผ่านมาได้ รัฐบาลจึงต้องปรับรูปแบบในการเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น อาทิ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักกีฬา ซึ่งปี 2564 ททท. มีการวางแผนการตลาดดึงดูดต่างชาติกลุ่มเฉพาะที่มีศักยภาพสูง เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงเตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในรูปแบบเน้นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มคนโสด ความหลากหลายทางเพศ คนชอบ

เที่ยววัด ไหว้พระทำบุญ นักท่องเที่ยวด้านอาหาร ต่างชาติที่ชอบทำงานทางด้านดิจิทัล และคนที่ต้องการท่องเที่ยวแบบทัวร์ฟื้นฟูสุขภาพ เพิ่มสมดุลในร่างกาย โดย ททท.เตรียมออกแพคเกจ สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ให้ตอบโจทย์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มเหล่านี้มากขึ้น เพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมายปี 2564

## สศช.ขอศึกษา5ข้อเสนอหอดค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม หอการค้าไทยทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ได้มี ข้อเสนอถึงรัฐบาล 5 ข้อ ได้แก่ 1.กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านโครงการแอปปีไม่เดด 2.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 3.ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 4.เพิ่มความสามารถแข่งขันของประเทศ และ 5.กระตุ้นการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ ด้วยการขยาย ระยะเวลามาตรการโครงการคนละครึ่ง โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มสิทธิประโยชน์โครงการ ช้อปดีมีคืน ส่งเสริมมาตรการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยว นั้น

นายตฤชา พิขยนันท์ เลขาธิการสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ต้องรอดูข้อเสนอทั้งหมดของภาค เอกชนก่อน ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังไม่ถึง สศช. จึง ไม่สามารถพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อเสนอ ที่ออกมาได้ แต่หากพิจารณาจากการรับข้อเสนอ ของภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมา จะมีการ พิจารณาก่อนว่าเป็นเอกชนรายใด มีการรองรับ ตามกฎหมายหรือไม่ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หอการค้าไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่ง หากเป็นเอกชนที่มีกฎหมายรองรับ ได้ยื่นขอ เสนอมา ก็จะทำการนำข้อเสนอเหล่านั้น มาศึกษา และพิจารณาความเป็นไปได้ รวมถึงหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย

“คงต้องเห็นรายละเอียดของข้อเสนอ

ทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถตอบได้ว่า จะรับ ข้อเสนอและมีความเป็นไปได้หรือไม่ เบื้องต้น พร้อมรับข้อเสนอของภาคเอกชน เพื่อทำการ ศึกษาต่อไป โดยข้อเสนอเหล่านั้นจะต้องศึกษาว่า เป็นการเสนอ เพื่อช่วยเหลือหรือสร้างประโยชน์ ให้กับคนหมู่มาก หรือส่วนรวมหรือไม่ ซึ่งหากใช่ ก็มีน้ำหนักในการพิจารณาต่อไป แต่หากเป็นข้อเสนอที่ช่วยเหลือคนเฉพาะกลุ่ม อาทิ การปรับ แก้ไขกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง ก็อาจไม่สามารถพิจารณาตอบรับ ได้” นายตฤชากล่าว

นายตฤชากล่าวว่า สำหรับการมอบของขวัญ ปีใหม่ให้กับประชาชน เนื่องจากสภาพัฒน์ เป็น หน่วยงานสายนโยบาย ไม่ใช่สายปฏิบัติ จึงยัง ไม่มีอะไรเพิ่มเติมออกมาในส่วนของนโยบาย แต่จะพิจารณาตามสถานการณ์ หรือปัจจัยที่เข้า มาในระยะถัดไป เพื่อออกมาตรการหรือนโยบาย ที่ทันสถานการณ์เพิ่มเติม โดยเฉพาะปี 2564 ที่ ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะเข้ามาอย่าง ใกล้ชิด และพิจารณาผลสำเร็จของมาตรการ ต่างๆ ที่ออกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา เพื่อออก มาตรการต่างๆ ต่อไป

## เกษตร-พณ.เตรียมของขวัญปีใหม่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ สั่งการให้กรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน สังกัดการดูแลของตนไปจัดทำแผน เพื่อมอบ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยในส่วนของ อ.ต.ก.อาจจัดทำ แคมเปญลดแลกแจกแถม เพื่อให้ประชาชน มาเลือกซื้อสินค้า หรือจัดกระเช้าสินค้า เพื่อ มอบเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ แต่จะออกมาใน รูปแบบไหน และหน่วยงานอื่นๆ จะมีของขวัญ อะไรออกมาให้ประชาชนบ้าง จะเร่งติดตามและ มาแถลงผลให้รับทราบต่อไป

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ ทุกกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดเตรียมแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ลด ค่าครองชีพ ลดค่าใช้จ่ายภาคธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในเทศกาลปีใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและธุรกิจต่างๆ เบื้องต้น ในส่วนของการลดค่าครองชีพ อยู่ระหว่างการ ทหารือผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าและห้างค้าปลีก ใน การลดราคาสินค้าข้ามปี ซึ่งกำหนดทำพร้อม กันทั่วประเทศ และเริ่มกลางเดือนธันวาคมถึง มกราคมหรือต้นกุมภาพันธ์ ตรงกับช่วงเทศกาล ตรุษจีนด้วย ทั้งนี้ ได้สั่งการให้แพคเกจมอบ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปีนี้พิเศษกว่าปีก่อนๆ ไม่ใช่แค่การลดราคาเท่านั้น



## พณ.จ่าย ประกัน! ข้าวโพด

เกษตรกรทั่วประเทศ  
เฮลั่น “จรินทร์” รวม.  
พาณิชย์ ★ มีต่อหน้า 8

### พณ.จ่าย

☆ ต่อจากหน้า 1

โซว์มผลงานคิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างประกันราคาพืชผลการเกษตรปีที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล ข้าวมันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพด ได้รับอานิสงส์ พร้อมแก้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ อนุญาตให้โอนหนี้สินเกษตรกรมาเข้ากองทุนเล็กยึดที่ดินทำกินชดใช้หนี้ แต่จะเข้าไปช่วยพุงให้ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยต่ำแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ คาดลูกหนี้กว่า 4 แสนรายมองเห็นอนาคตยิ้มตาอ้าปากได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.พาณิชย์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งไผ่ อ.เมืองแพร่ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 หรือโครงการประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 พร้อมมอบแคชเชียร์เช็คให้กับเกษตรกร 4 ราย และมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร 10 ราย

นายจรินทร์กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการมาแล้ว 1 ปีเต็ม ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 2 เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อดีของนโยบายประกันรายได้คือแม้ในยามที่พืชเกษตรตกต่ำแต่ยังมีรายได้ที่รัฐบาลประกันให้ ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 2 รัฐบาลได้ประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิดคือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพด

สำหรับมาตรการคิกออฟเริ่มนับหนึ่งพิจารณาจ่ายเงินส่วนต่างในปีนี้ข้าวเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. และจะจ่ายทุกสัปดาห์หลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ไปแจ้ง ข้าวโพดประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พ.ย. งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน ยางพารา ยางแผ่นชั้น 3 กก.ละ 60 บาท น้ำยางชั้น กก.ละ 57 บาท และยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท มันสำปะหลังประกัน กก.ละ 2.50 บาท จ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจ่ายวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ปาล์มน้ำมันประกัน กก.ละ 4 บาท แต่ขณะนี้ราคาตลาดสูง กก.ละ 6-7 บาท จากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยเหลือทำให้ปาล์มราคาคืนขึ้น

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีสมาชิกกองทุนที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ในรัฐบาลชวน 2 (ชวน หลีกภัย) เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร วันนี้นัดได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เน้นให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ใช้บุคคลค้ำประกันนั้น ก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เนื่องจากติดข้อกฎหมาย วันนี้

ตนเข้ามาแก้กฎหมายจบแล้ว มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาต่อไปนี้กองทุนฟื้นฟูสามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกันและเป็นหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยทั่วประเทศกว่า 400,000 ราย ตอนนี้นำไปช่วยเหลือได้ถึง 165,000 รายแล้ว

“เกษตรกรที่กำลังจะถูกดำเนินคดีเพราะไปเป็นหนี้สถาบันการเงินหรือหนี้รายทุน ขอให้โอนหนี้มาเป็นของกองทุนฟื้นฟูแทน กองทุนฟื้นฟูจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีจนกว่าจะผ่อนชำระหมดและไม่ยึดที่ดินทำกินมาใช้หนี้แต่จะให้ผ่อนชำระกองทุนฟื้นฟูด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่อนหมดแล้วกองทุนฟื้นฟูจะคืนโฉนดให้และวันนี้ได้มามอบโฉนดคืนให้เกษตรกรในจ.แพร่ รวมทั้งหมด 10 ราย และมาช่วยจัดการเรื่องหนี้เกษตรกรอีก 242 ราย นอกจากนี้ ยังมีข้อหนี้อีก 2,582 ราย รวมแล้วมาช่วยจัดการปัญหานี้เพื่อให้ผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูทั้งหมดเกือบ 3,000 ราย” นายจรินทร์กล่าว

ประกันรายได้ ▶  
นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.พาณิชย์ เปิดกิจกรรมจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ต.ทุ่งไผ่ อ.เมืองแพร่.

